



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66
SỐ 3670 (5420)

THỨ BA 11-6-2013

(4 THÁNG 5 QUÝ TỶ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11-6)

Thi đua lập thành tích góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh

Lời Tòa soạn: Hôm nay (11-6), tại Hội trường 2-9 TP. Pleiku, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nhân sự kiện này, Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí HOÀNG CÔNG LỰ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, cũng như định hướng công tác thi đua trong thời gian tới.



Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc triển khai xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: ĐỨC THỤY

(TRANG 4)

Khởi công dự án nâng cấp,
mở rộng đường Hồ Chí Minh
đoạn Pleiku-Cầu 110

Mở ra nhiều kỳ vọng mới

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn Pleiku-Cầu 110 tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm nhà đầu tư có tổng chiều dài tuyến gần 60 km, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng trong đó Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ gần 1.600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp. Riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là 100 tỷ đồng. Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

(TRANG 3)



CÔNG AN GIA LAI

Tích cực học tập và làm theo lời Bác

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với toàn lực lượng, CBCS Công an Gia Lai phải khắc ghi và tiếp tục đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” lên tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy bằng những hành động, việc làm thiết thực, bám sát tiêu chí hành động: Kỷ cương-trách nhiệm-hiệu quả và gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng Công an. (TRANG 5)

Học ở Người
để sống với nhau tốt
hơn và làm việc hiệu
quả hơn

6

Thi đua là động lực
góp phần nâng cao
hiệu quả sản xuất
kinh doanh

7

Điểm
sáng
giáo
dục
vùng đồng bào dân
tộc thiểu số

8

Gặp gỡ những
nhà báo tâm huyết
với gương điển hình
tiên tiến

9

Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 10-6, với 476 đại biểu tán thành (tỷ lệ 95,58% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua danh sách 47 vị lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trước thời điểm bỏ phiếu, tất cả các vị thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm đều đã có báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian từ khi được bầu giữ chức vụ được giao và nhất là trong 1 năm vừa qua gửi các đại biểu Quốc hội. Đây là nguồn thông tin quan trọng nhất để các đại biểu Quốc hội cân nhắc, xem xét trước khi tiến hành

bỏ phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải khách quan, thận trọng và chính xác và hết sức công tâm để đảm bảo chất lượng hoạt động của Quốc hội. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, Quốc hội bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Dự kiến, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào hôm nay (11-6).

HÀ SỰ (theo Chính phủ)

70% diện tích lúa Đông Xuân đã được thu hoạch

Đến nay, 70% diện tích (trên 45.000 ha) lúa vụ Đông Xuân năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã được thu hoạch, năng suất bình quân đạt 53,8 tạ/ha, giảm so cùng kỳ năm trước 7%. Riêng cây bắp vụ này năng suất đạt thấp, chỉ bằng 91% so năm 2012.

Thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài đã gây thiệt hại cả về diện tích và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Khắc phục sự thiệt hại này, tỉnh vừa xuất ngân sách số tiền 4,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng hỗ trợ các hộ nông dân có diện tích bị thiệt hại nặng trong vụ Đông Xuân vừa qua để mua giống và vật tư bổ sung cho sản xuất vụ mùa.

B.H

TIN VĂN

● Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành liên quan, các ban Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai những nhiệm vụ liên quan công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân. Theo đó, các đơn vị tập trung xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện tập trung đông người đi khiếu kiện vượt cấp. Lập danh mục những KNTC bức xúc, phức tạp để phân loại và có biện pháp xử lý theo từng nhóm nội dung KNTC.

THANH NHẬT

● Chiều 10-6, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho 89 học viên đã hưởng lương ngạch chuyên viên từ 9 năm trở lên. Trong thời gian 2 tháng, học viên được tiếp thu 28 chuyên đề và 3 báo cáo chuyên đề. Đây là lớp đầu tiên trường đảm nhiệm giảng dạy và cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

ĐÌNH PHÉ

● Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, lực lượng Quản lý Thị trường trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 657 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước 1.357,053 triệu đồng. Riêng trong tháng 5-2013, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh đã xử lý 254 vụ vi phạm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước là 511,55 triệu đồng.

LÊ LAN

● Tối 9-6, tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc năm 2013 tranh giải Rivilo lần thứ II. Tham gia giải có 32 đoàn vận động viên thuộc các tỉnh, thành, ngành sẽ thi đấu ở 3 nhóm tuổi là: dưới 11 tuổi, 12-13, và 14-15 ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, và đôi nam nữ. Đoàn vận động viên Gia Lai tham gia giải lần này gồm 8 vận động viên thi đấu ở 2 nhóm tuổi là dưới 11 tuổi và 12-13 tuổi.

VĂN NGỌC

● Năm trong chương trình hoạt động hè tình nguyện, Đoàn xã Ayun (huyện Chư Sê) vừa triển khai Tuần lễ xanh với nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa như tổ chức cho các đoàn viên thanh niên nạo vét kênh mương nội đồng, quyên góp quần áo ủng hộ người nghèo, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao giữa các chi đoàn... Đặc biệt, ngày 9-6, Đoàn xã đã phối hợp với Đoàn trường THPT Nguyễn Bình Khiêm (huyện Chư Sê), tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách, hơn 1.000 bộ quần áo cũ cho hộ nghèo tại đây.

THÁI BÌNH

Nghiệm thu đề tài về sản xuất hồ tiêu theo hướng Gap

Sáng 10-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa Shọc chuyên ngành của tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo hướng Gap tại Gia Lai. Đề tài do Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam-Viện Nghiên cứu Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên làm chủ nhiệm.

Đề tài khoa học này được triển khai từ 2009 đến 2012 nghiên cứu kỹ thuật canh tác tổng hợp và tìm ra các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây tiêu, tiến tới xây dựng kỹ thuật sản xuất tiêu theo hướng Gap bền vững. Qua đó nhằm phát triển bền vững ngành sản xuất hồ tiêu tại Gia Lai, tăng chất lượng sản phẩm hạt tiêu đáp ứng nhu cầu cao của xuất khẩu. Đề tài đã được các thành viên Hội đồng Khoa học chuyên ngành tỉnh đánh giá cao, chỉ ra được quy trình trồng và chăm sóc để hạn chế các loại bệnh, tình trạng tiêu chết nhanh, chết chậm góp phần ổn định năng suất cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

A.K

Sẽ xử phạt xe không lắp thiết bị giám sát hành trình

Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).

Tuy nhiên theo Sở Giao thông-Vận tải, bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt, vẫn còn có doanh nghiệp để thiết bị giám sát hành trình hết hạn, hư hỏng hoặc chưa phát huy hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giao thông-Vận tải có văn bản chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra việc lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải tại các bến xe khách và các điểm giao thông tỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết



bị giám sát hành trình tại các doanh nghiệp vận tải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo quy định, người điều khiển xe ô tô bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng nếu vi phạm khi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải không gắn thiết bị giám sát hành trình trên xe hoặc thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định. Đơn vị

kinh doanh bị tước quyền sử dụng giấy phép khi vi phạm có 5% số lượng xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm hành trình hoặc có 20% số lượng xe hoạt động trên tuyến người lái vi phạm quy định về tốc độ hoặc vi phạm đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc 10% vi phạm quy định về thời gian điều khiển phương tiện.

Tin, ảnh: THANH THÚY

Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thụ, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku-Cầu 110

Mở ra nhiều kỳ vọng mới

HÀ DUY

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế địa phương và khu vực, củng cố quốc phòng-an ninh của các tỉnh Tây Nguyên; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông. Theo đó, việc khởi công công trình diễn ra sáng 9-6-2013 tại Km 1613+600 đường Hồ Chí Minh (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) thực sự đã mở ra nhiều kỳ vọng mới không chỉ cho tỉnh Gia Lai.

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Duyên hải miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ, có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Song hiện nay, nhiều đoạn đường của quốc lộ 14 đi qua các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai đã và đang bị xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường này. Ngoài ra, trên tuyến còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại cả về người lẫn tài sản. Bởi vậy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường là điều cần thiết và cấp bách.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn Pleiku-Cầu 110 tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm nhà đầu tư có tổng chiều dài tuyến gần 60 km, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng trong đó Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ gần 1.600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp. Riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là 100 tỷ đồng. Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Quy mô mặt cắt ngang đoạn ngoài đô thị chiều rộng nền đường 12 mét, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 mét với 2 làn xe cơ giới. Đoạn qua đô thị, trước mắt, đầu tư với quy mô chiều rộng nền đường 23,5 mét bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Để hoàn vốn đầu tư dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng 2 trạm thu phí tại Km 1610+800 và Km 1667+470 (dự kiến bắt đầu đi vào thu phí từ tháng 1-2016) với mức phí bằng 3,5 lần mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 7-9-2004 của Bộ Tài chính, ba năm điều chỉnh một lần, mỗi lần tăng tối thiểu 18%.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Pháp-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ cùng với nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, hoàn thành vào tháng 12-2015 hoặc sớm hơn để đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung”. Đồng



Ảnh: H.D

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: “Đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ tốt cho việc thi công công trình. Tôi cũng đề nghị đồng bào và các tầng lớp nhân dân khu vực triển khai dự án hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Buổi lễ lần này là một sự kiện trọng đại mở đầu cho việc khởi công hàng loạt dự án BOT khác trên quốc lộ 14 để hoàn thành việc thông tuyến quốc lộ 14 trong tháng 12-2015 theo chủ trương của Chính phủ”.

thời, ông cũng đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Giao thông-Vận tải cùng các bộ, ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn thực hiện dự án, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để hoàn thành việc thi công công trình đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Có thể nói, việc chọn lựa đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn Pleiku-Cầu 110 tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT của Tập đoàn Đức Long Gia Lai được coi là thời cơ và có phần... liều lĩnh. Song theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn, đó là minh chứng cho vai trò tiên phong của Đức Long Gia Lai trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa về xây dựng giao thông, tạo động lực để Tây Nguyên đột phá và phát triển theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vùng của Chính phủ. Đây cũng là cơ hội để Đức Long chứng minh năng lực thật sự của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Ông Bùi Pháp cho biết thêm: “Sự thành công của dự án sẽ là điều kiện để Đức Long Gia Lai tiếp tục triển khai thi công các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) bằng nguồn trái phiếu Chính phủ và dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 từ cầu Bà Di, tỉnh Bình Định đến Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai với tổng chiều dài 239 km theo chủ trương của Chính phủ”.

Được biết, dự án BOT Gia Lai là công trình giao thông thứ 3 Đức Long Gia Lai triển khai trên tuyến quốc lộ

14. Đầu tiên phải kể đến là dự án xây dựng quốc lộ 14 đoạn từ Cây Chanh đến thị xã Đồng Xoài (Km 887-Km 962) theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, chiều dài 75 km; dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn Km 817-Km 887 tỉnh Đak Nông theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, tổng chiều dài 73 km. Như vậy, trên toàn tuyến quốc lộ 14 từ TP. Pleiku đến huyện Chư Thành, tỉnh Bình Phước có tổng chiều dài 404 km, Đức Long Gia Lai và các công ty thành viên đã được Bộ Giao thông-Vận tải, tỉnh Bình Phước, Đak Nông chọn là nhà đầu tư triển khai 3 dự án với tổng chiều dài trên 210 km chiếm trên 1/2 tổng chiều dài toàn tuyến với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Khi các dự án hoàn thành và đi vào thu phí, đơn vị sẽ thu về ước tính ít nhất là 1.000 tỷ đồng/năm với mức thu phí bằng 3,5 lần và 3 năm điều chỉnh giá thu phí một lần, mỗi lần tăng tối thiểu 18%. Đó là cơ chế đặc thù của Chính phủ dành cho Tây Nguyên. Riêng với dự án BOT Gia Lai, thông qua 2 trạm thu phí, đơn vị đầu tư sẽ được hoàn vốn trong vòng 22 năm.

Với việc ký cam kết về công tác giải phóng mặt bằng giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng với Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng cùng với văn bản thỏa thuận tài trợ vốn giữa lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tập đoàn Đức Long Gia Lai, tin rằng dự án sẽ hoàn thành đúng kế hoạch và đáp ứng được mục tiêu ban đầu của dự án.

H.D

Huyện Chư Pah: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng

Thông tin từ UBND huyện Chư Pah cho biết: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay ước đạt trên 855 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm 2013; riêng giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 5 đạt trên 185 tỷ đồng, tăng 6,62% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Trong đó, tập trung chủ yếu là công nghiệp sản xuất điện. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp.

N.D

Chỉ số giá tiêu dùng biến động liên tục

Mặc dù trong tháng 5-2013 chỉ số giá tiêu dùng chung của toàn tỉnh giảm 0,23% so với tháng trước, nhưng nếu tính chung 5 tháng đầu năm 2013 thì chỉ số giá tiêu dùng lại tăng 0,31% so với tháng 12-2012. Trong đó, nhóm hàng hóa, dịch vụ và nhóm đồ uống, thuốc lá đều tăng ở mức cao (1,72%); nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,60%, nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng từ 0,05% đến 0,35%... Riêng nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng lại giảm 1,09%.

Thị trường vàng và ngoại tệ cũng có nhiều biến động thất thường, trong khi chỉ số giá vàng giảm ở mức cao (12,22%) thì đô la Mỹ lại tăng nhẹ 0,45% so với tháng 12-2012.

LÊ LAN

Huyện Chư Pưh: Xây dựng 2 cánh đồng chuyên sản xuất lúa giống

Nhằm đáp ứng nhu cầu lúa giống mới cho người dân trên địa bàn huyện, vụ mùa 2013, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh xây dựng 2 cánh đồng mẫu chuyên sản xuất các giống lúa nước mới chất lượng cao. Mỗi cánh đồng rộng 25 ha, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất lúa giống như: không bị hạn, sản xuất cùng một loại giống để hạn chế sự xuất hiện các loại dịch bệnh gây hại, nông dân được tập huấn kỹ thuật và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng lúa...

Được biết, tổng diện tích gieo trồng lúa nước hàng năm trên địa bàn huyện Chư Pưh đạt 1.930 ha, trong đó lúa nước vụ Đông Xuân khoảng 700 ha, còn lại lúa nước vụ mùa. Đây là một trong những giải pháp quan trọng vừa đáp ứng đủ nhu cầu lúa giống cho người dân sản xuất vừa nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn toàn huyện.

NGUYỄN DIỆP

Thi đua lập thành tích góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh (*)

✍ **DUY DANH** (thực hiện)

L.T.S: Hôm nay (11-6), tại Hội trường 2-9 TP. Pleiku, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nhân sự kiện này, Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí HOÀNG CÔNG LỰ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua, cũng như định hướng công tác thi đua trong thời gian tới.



● **P.V:** Xin đồng chí cho biết ý nghĩa to lớn của sự kiện Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948)?

- **Đồng chí HOÀNG CÔNG LỰ:** Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến, kiến quốc, để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà nhiệm vụ cấp bách của dân tộc lúc bấy giờ là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, theo đề xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Trung ương Đảng đã ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến (11-6-1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc: Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ diệt giặc ngoại xâm; đưa đất nước vượt qua thời điểm đầy gian nguy, bảo vệ được chính quyền cách mạng non trẻ. Từ những kết quả bước đầu đó, phong trào thi đua ái quốc được tiếp thêm sức mạnh, ngày càng phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

● **P.V:** Thừa đồng chí, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện tinh thần Lời kêu gọi thi đua của Bác như thế nào? Các phong trào thi đua yêu nước có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà?

- **Đồng chí HOÀNG CÔNG LỰ:** Dù đã 65 năm trôi qua nhưng tinh thần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn luôn thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, lòng nhiệt tình cách mạng của thời đại mới, thời đại xây dựng đất nước trong hòa bình.

Trong những năm qua, hàng năm tỉnh ban hành chương trình hành động, phát động thi đua, đề ra nhiều chủ đề thi đua cụ thể ngay từ đầu năm; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cụm khối thi đua trong tỉnh tổ chức phát động, triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước; nội dung các phong trào thi đua hướng vào lợi ích thiết thực của người dân; trọng tâm là thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương phát động.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đến nay, đã chấm dứt hoàn toàn nạn đói kinh niên đã đeo bám hàng ngàn đời đối với đồng bào dân tộc tại chỗ. Nền kinh tế của tỉnh đạt được mức độ tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1991-2000 đạt 10,4%, 2001-2005 đạt 11,3%, 2006-2010 đạt 13,6%, 2010-2012 đạt 13,21%. Tổng thu ngân sách từ sau giải phóng đến năm 1991 chỉ đạt 40 tỷ đồng, đến năm 2012 đạt 3.639,8 tỷ đồng, tăng gần 15 lần so với năm 2001. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa và cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; xây dựng hàng trăm công trình thủy lợi, thủy điện và các khu, cụm công nghiệp. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 1990 chỉ đạt 602 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 6.813 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội liên tục tăng qua các năm, năm 2012 đạt 10.350 tỷ đồng, gấp gần 1,3 lần so với cả giai đoạn 1996-2000; bộ mặt đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày một đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội nhiều tiến bộ; an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm triển khai thực hiện có kết quả; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã có sự chuyển biến mạnh về chất; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Những thành tựu đó, đã minh chứng cho sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua.

● **P.V:** Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy các phong trào



Ảnh: THANH NHẬT

thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

- **Đồng chí HOÀNG CÔNG LỰ:** Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải phối hợp chặt chẽ hơn trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Cùng với đó là tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi phong trào thi đua phải xác định được mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, hướng vào việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Cần mở rộng đối tượng, hình thức khen thưởng và tăng cường công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục cải cách hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, quy định rõ về quy trình, tiến trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân về một số hình thức đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương bậc cao và phong tặng danh hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trước khi trình Nhà nước khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng và tôn vinh các gương người tốt, việc tốt; những nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng dân cư tôn vinh; những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng thói quen và ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền

thông, phương tiện thông tin đại chúng, định hướng dư luận, tôn vinh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Định kỳ tổ chức các hình thức tôn vinh, gặp mặt các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tổ chức thi đua, khen thưởng từ tỉnh xuống xã, phường, thị trấn; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về thi đua, khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân tham gia vào việc bình xét, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu và các hình thức khen thưởng bậc cao, làm cho hoạt động của toàn hệ thống tổ chức thi đua, khen thưởng từ tỉnh xuống cơ sở được minh bạch hơn.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp. Đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh xuống cơ sở, đảm bảo vừa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, vừa giúp chính quyền tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đem hết sức lực và trí tuệ của mình hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2013, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, phong phú và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

● **P.V:** Xin cảm ơn đồng chí!

D.D

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Ngay từ năm 1948, sau khi Bác gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai-Giám đốc Công an khu XII chỉ rõ tư cách người Công an Cách mệnh, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã tổ chức quán triệt, phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy và trở thành phong trào thi đua rộng lớn, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam 65 năm qua.



Đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Chiến công cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.
Ảnh: THANH KHIẾT

Công an Gia Lai tích cực học tập và làm theo lời Bác

Thiếu tướng TRẦN ĐÌNH THU
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giám đốc Công an tỉnh

Từ các giai đoạn kháng chiến, tuy còn gặp muôn vàn khó khăn thử thách nhưng cùng với toàn lực lượng CAND, Công an Gia Lai tổ chức phát động, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Bác. Biến nhận thức thành hành động, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chống địch càn quét, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và vùng căn cứ cách mạng, bảo vệ an toàn các chiến dịch, các đồng chí lãnh đạo, phục vụ các đợt tổng tiến công nổi dậy, diệt ác, phá kìm. Đồng thời, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các cơ quan tình báo, gián điệp, trừng trị số ác ôn nọ mầu với cách mạng, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh giành quyền làm chủ của nhân dân. Trong gian khổ ác liệt, Công an Gia Lai luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ghi nhận những thành tích ấy, Công an Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 7 đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong công cuộc đổi mới, Công an Gia Lai đã cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy trong từng thời điểm và gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể. Đặc

biệt, trong những năm gần đây, phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy các mặt công tác, chiến đấu, làm cho CBCS thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, nội dung 6 điều dạy của Bác, vận dụng những lời dạy quý báu đó thành mục tiêu hành động, gắn với công tác chiến đấu của mỗi đơn vị, cá nhân. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS toàn lực lượng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ nhân dân và coi đó là mục tiêu phấn đấu cao nhất.

Song song với công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, Công an Gia Lai đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, các

lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh-quốc phòng rộng khắp. Qua đó, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động FULRO, truy bắt số cầm đầu và từng bước xóa bỏ “Tà đạo Hà Môn” trên địa bàn. Mặt khác, kịp thời tham mưu và trực tiếp xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, nhất là một số vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai trái

phép liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, tổ chức điều tra khám phá nhanh nhiều vụ trọng án, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm, làm giảm tội phạm, kiểm chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, tận tụy công tác, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm được biểu dương, khen thưởng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với toàn lực lượng, CBCS Công an Gia Lai phải khắc ghi và tiếp tục đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” lên tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy bằng những hành động, việc làm thiết thực, bám sát tiêu chí hành động: Kỷ cương-trách nhiệm-hiệu quả và gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng Công an. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển vững chắc.

T.B.T

Nhiều năm liên tục Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công các hạng. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, thông qua công tác, chiến đấu và các phong trào thi đua, cuộc vận động đã có gần 400 lượt tập thể, 1.200 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, CBCS Công an tỉnh và 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, 5 tập thể, cá nhân khác được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đợt xuất...

Xứng đáng là cơ quan tham mưu trong công tác thi đua-khen thưởng

THANH NHẬT



Ảnh: K.N.B

Ban Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan do Giám đốc Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền phân công theo quy định. Những năm qua, nhất là trong giai đoạn từ 2007 đến nay, tập thể cán bộ, công chức của Ban TĐKT tỉnh đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh nhà.

Trong 6 năm (2007-2012), Ban TĐKT tỉnh đã làm tốt công tác nghiên cứu, thẩm định thành tích trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia

Lai, Huân chương Độc lập cho 6 tập thể và 23 cá nhân, Huân chương Quân công cho 1 tập thể, Huân chương Lao động các hạng cho 70 tập thể và 294 cá nhân, Huân chương Chiến công cho 1 tập thể và 5 cá nhân, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 9 cá nhân, Huân và Huy chương kháng chiến cho 1.454 cá nhân. Truy tặng và tặng thưởng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 3 Mẹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể và 2 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 87 tập thể và 468 cá nhân (trong đó có 45 trường hợp khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 4 cá nhân; danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho 1 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 1 cá nhân, cờ thi đua Chính phủ cho 40 tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 6 cá nhân. Đồng thời, Ban đã trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2.927 tập thể và 6.470 cá nhân, cờ thi đua cho 335 tập thể và cờ truyền thống cho 3 tập thể, danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 2 tập thể và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 1.508 tập thể và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 670 cá nhân, cúp doanh nhân tiêu biểu cho 63 doanh nghiệp, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho 23 cá nhân...

Mặt khác, Ban đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6) hàng năm và 40 năm thực hiện “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và phát động thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng

nông thôn mới”. Đồng thời đã xây dựng lại quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh, quy định về công tác TĐKT và phân chia lại cụm, khối thi đua của tỉnh, tham mưu cho Sở Nội vụ và UBND tỉnh góp ý vào các văn bản dự thảo của Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên, hướng dẫn phát động và ký kết giao ước thi đua theo định kỳ đối với 17 cụm, khối thi đua trong tỉnh, tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến xuất sắc...

Gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban TĐKT tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng và việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện xã hội. Hàng năm, cán bộ công chức của Ban đều được công nhận lao động tiên tiến, 40% là chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơ quan Ban TĐKT được công nhận “Đơn vị văn hóa”, chi bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh”. Gần đây, Ban TĐKT tỉnh đã vinh dự được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Ông Trần Tiến Đức-Trưởng ban TĐKT tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương về công tác TĐKT, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà”.

T.N



Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum.

Học ở Người để sống với nhau tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn

✍️ **THU HUẾ** (thực hiện)

Tiến sĩ Chu Đức Tính-Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh là người có gần 30 năm cùng các đồng sự làm công tác sưu tầm, nghiên cứu và công bố, trưng bày các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến Gia Lai để nói chuyện với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, Tiến sĩ Chu Đức Tính đã dành cho phóng viên Báo Gia Lai cuộc trò chuyện thú vị xung quanh nội dung này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.



● Đến Gia Lai không phải lần đầu, nhưng lần này, đạo bậc giữa không gian trong lành, khoáng đạt của Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), chắc chắn đã đem đến cho ông nhiều xúc cảm!

- Tiến sĩ **CHU ĐỨC TÍNH**: Cảm ơn sự “sắp xếp” chu đáo và đầy ý nghĩa này của chị. Trong buổi chiều muộn, giữa quảng trường đầy nắng và lồng gió, ngay bên tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên, chúng ta nói chuyện về Người trong niềm yêu kính và tự hào; điều này thật ý nghĩa. Tôi biết, không chỉ tôi, mà cả chị và tất cả chúng ta, dù chúng ta có bậc lộ hay không thì trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân Việt, niềm yêu kính và tự hào về vị Cha già dân tộc là điều hằng có. Niềm yêu ấy, lòng tự hào ấy, trong những năm qua, đặc biệt là trong hơn 6 năm trở lại đây đã được chúng ta biến thành những việc làm cụ thể, thiết thực, trong một cuộc vận động lớn, đã và đang trở thành một phong trào sâu rộng và hiệu quả với sức lan tỏa lớn; đó là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tôi cho rằng, nếu ngày mỗi ngày qua đi, mỗi chúng ta cùng dành thời gian nhìn lại mình, tự soi mình cả trong những lời nói và việc làm nhỏ nhất, để học tập và làm theo Người thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một công dân tốt, một cán bộ gương mẫu, đủ tài, có tâm. Tôi cũng cho rằng, tất cả chúng ta, không ai có thể bắt chước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta ai cũng có thể học ở Người để sống với nhau tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn...

● “Học ở Người để sống với nhau tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn”-tôi đồng ý với cách nói này của ông. Phải chăng, đây cũng là mục đích mà chúng ta đang hướng tới, nhất là trong thời điểm năm 2013 này-khi mà phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

của mỗi cán bộ, đảng viên... đang được đặt lên hàng đầu, trong học tập và làm theo Người?

- Tiến sĩ **CHU ĐỨC TÍNH**: Trong 10 năm trở lại đây, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác ngày càng trở nên căn bản, có hệ thống và đi vào chiều sâu. Bắt đầu từ năm 2003, Đảng ta đã phát động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nghiên cứu, học tập có hệ thống về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 2006, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 06 tiến hành cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2011, Bộ Chính trị tiếp tục ra Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội.

Tôi nhắc lại những điều này để thấy, việc học và làm theo Bác dễ đấy mà khó đấy. Tôi chắc rằng, mọi cán bộ, đảng viên ta đều rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương chính là sự gần dân, sát dân; tôn trọng, gắn bó, đặt mình trong tập thể, hy sinh vì lợi ích tập thể; phải tự mình làm gương, tự nhận trách nhiệm cá nhân... trong mỗi lời nói, hành động, việc làm. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, chúng ta đang có không nhiều những cán bộ, đảng viên suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của nhân dân, dĩ công vi thượng; chúng ta cũng có không nhiều những cán bộ, đảng viên biết nêu gương, tức là phải tự mình giải quyết ứng xử trong mỗi quan hệ với mình, với người, với việc. Tuy nhiên, tôi tin rằng, trong năm 2013 này-năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong

cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, trong cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng của Người.

● Xung quanh vấn đề ông vừa đề cập, Báo Gia Lai xin cung cấp thông tin: Trong tháng 5-2013, Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có 43 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh Gia Lai và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tặng bằng khen, giấy khen vì đã đạt được những kết quả tốt trong học tập và làm theo gương Bác.

- Tiến sĩ **CHU ĐỨC TÍNH**: Như vậy, có thể khẳng định, Gia Lai là một trong những địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong thời gian tới, nếu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp của Gia Lai tiếp tục có những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu để nêu gương và nhân rộng việc học tập và làm theo gương Bác thì tôi tin rằng, cuộc vận động này sẽ đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo sự ổn định chính trị và góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

● Xin cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trò chuyện thú vị này!

T.H



Người phụ nữ “ba giỏi”

✍️ **PHƯƠNG DUNG**

Ân cần, nhẹ nhàng và thân ái là những cảm nhận đầu tiên của tôi về chị Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 5 năm trong vai trò Chủ tịch Hội, cũng là ngần ấy thời gian chị trăn trở với các phong trào giúp phụ nữ nghèo, quan tâm đến chất lượng các mô hình hoạt động, và không ngừng động viên, khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em mạnh dạn xây dựng các đề án, đăng ký đề tài khoa học...

Trăn trở với phụ nữ nghèo

“Về công tác tại Hội, mình có điều kiện đi nhiều, gặp gỡ và chứng kiến nhiều hội viên phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-chị Chi tâm sự. Chị luôn trăn trở làm thế nào để giảm số hội viên phụ nữ nghèo? Làm sao để nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội? ... Với cương vị là người đứng đầu, chị đã lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động xây dựng, thành lập các các mô hình, câu lạc bộ nhằm đem lại lợi ích chính đáng cho phụ nữ: “Mái ấm tình thương”, “Vườn tiêu tình thương”, “Kho

thóc tình thương”, “Nuôi bò tình thương”, “Nuôi heo đất”... Nhiều năm nay, chị đã chỉ đạo các cấp Hội vận động gần 2 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 60 “Mái ấm tình thương” cùng trên 1,3 tỷ đồng, hơn 28 ngàn hũ gạo, hơn 8 ngàn con heo... giúp cho 4.726 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội tập trung nâng cao nhận thức mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” và mô hình kết nghĩa giữa Hội Phụ nữ người Kinh và Hội Phụ nữ người dân tộc thiểu số...

Theo chị, muốn làm tốt công tác Hội, nâng cao vai trò, vị thế người phụ nữ trong xã hội hiện nay thì trước hết phải đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Khi kinh tế phát triển, chị em sẽ có thêm kiến thức cần thiết trong cuộc sống, còn chị em người dân tộc

thiểu số sẽ không bị những rào cản về tâm lý... Cụ thể, những năm qua, các cấp Hội đã tập trung huy động nguồn vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm cho phụ nữ, quan tâm chính sách hỗ trợ cho người nghèo...

Mình chứng cho những trăn trở của chị chính là kết quả tỷ lệ hội viên nghèo giảm theo từng năm, 5 năm qua (2008-2013) đã có 11.562 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh từ 26,39% (năm 2007-theo tiêu chí cũ) xuống còn 19,93% (theo tiêu chí mới, năm 2012).

Đam mê nghiên cứu khoa học

Không chỉ “giỏi việc nước”, trở về gia đình, chị còn là người mẹ mẫu mực. Hơn 12 năm trôi qua, kể từ khi người chồng

của chị bị tai nạn ra đi đột ngột, để lại cho chị hai con thơ, chị đã một mình gánh gồng từ công việc xã hội đến lo toan nhà cửa, chuyên ăn, chuyện học của các con. Những tưởng, việc xã hội, việc gia đình bộn bề, lại không có một bờ vai để tựa sẽ khiến chị quy ngã, thế nhưng chị đã chứng minh điều ngược lại. Đơn giản, chị biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý, xử trí công việc một cách khoa học. Việc nào nên làm trước, việc nào làm sau và phải kiểm tra công việc mình làm xem đã đạt hiệu quả chưa... Nhờ đó, chị vẫn có thời gian để chăm sóc gia đình, con cái và nghỉ ngơi. Hiện tại, hai người con của chị đều đã trưởng thành: Cô con gái đầu đã tốt nghiệp thạc sĩ và hiện đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, còn cậu con trai út cũng đã tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị Kinh doanh và hiện đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, dù bận rộn với công việc chuyên môn, bộn bề với chuyện gia đình, song chị vẫn sắp xếp thời gian để “sống” với một niềm đam mê khác-đam mê nghiên cứu khoa học. Hơn 10 năm qua, chị đã tham gia nghiên cứu 8 đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp ngành, cấp bộ đều liên quan trực tiếp đến công việc mà chị đang phụ trách. Và hầu hết các đề tài ấy đều mang tính ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong những năm qua, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai luôn xác định công tác thi đua là động lực, là đòn bẩy để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập thể cán bộ, công nhân viên-người lao động của Công ty đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, hoạt động SXKD của đơn vị.

Đặc biệt trong 6 năm gần đây (2007-2012), Công ty đã chú trọng kiện toàn lại tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu số lao động gián tiếp, bố trí lại lực lượng lao động hợp lý, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, hiện đại hóa trang-thiết bị, máy móc phục vụ cho SXKD. Toàn Công ty hiện có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 1 chi nhánh tại khu vực Đông Gia Lai, 10 cửa hàng xăng dầu, 1 nhà máy chế biến đá bazan. Tổng số cán bộ, công nhân viên gần 160 người.

Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai cho biết: “Hàng năm sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nhận các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về cung ứng các mặt hàng chính sách, lãnh đạo Công ty chủ động bàn bạc với các thành viên trong Hội đồng Quản trị và các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch SXKD. Công ty đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh xin bổ sung chức năng ngành nghề, mạnh dạn vay vốn ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua đã làm cho người lao động thấy rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tích cực hơn trong lao động, hiệu quả năng suất lao động được nâng lên và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”.

Trong năm 2011 và 2012, tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; phấn đấu vượt qua

Năm 2008, chị tham gia đề tài “Day nghề truyền thống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái người dân tộc Jrai Trường Tiểu học Ia Ka, huyện Chư Pah”. Đề tài này đã giúp cho các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số định hướng được việc chọn môn học phù hợp với đối tượng học sinh và địa bàn, đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái phù hợp với tập quán của người bản địa... Mới đây, chị tham gia nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tỉnh”. Đề tài đã khảo sát, đánh giá vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ Hội nói chung, cán bộ Hội cơ sở nói riêng một cách có hệ thống, đảm bảo tính khoa học để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội cơ sở...

Với những cống hiến của bản thân trên nhiều cương vị khác nhau, 10 năm liền chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; riêng năm 2009, chị nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc rồi Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2010. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh liên tục được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội và 3 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

P.D



Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi được Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng trong phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Ảnh: T.N

Thi đua là động lực góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

TÂM DUYÊN

khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, các mặt hàng sản phẩm hiện có. Với sự đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, kết quả SXKD năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2010 doanh thu của Công ty đạt 107 tỷ đồng, thì đến năm 2012 đạt 160 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước năm 2012 là 2.2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 4 triệu đồng/tháng, đến năm 2012 tăng lên 6,5 triệu đồng/người/tháng. Chất lượng dịch vụ được nâng cao, đã tạo được thương hiệu và uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách cho Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên-người lao động. 100% lao động trong Công ty được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thân thể, được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.

Ngoài nhiệm vụ SXKD, Công ty còn được giao nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng chính sách phục vụ cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Công ty thường xuyên đưa hàng kịp thời, có dự trữ cho mùa mưa ở những xã xa xôi hẻo lánh, giúp đối tượng được thụ hưởng chính sách từng bước nâng cao đời sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong các đợt cấp giống cây trồng và giống vật nuôi và phân bón cho đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh, mặc dù lao động thiếu, nhưng mỗi cán bộ đều đăng ký đảm nhận từ một đến 2 huyện, ngày đêm bám cơ sở nhất là các xã vùng sâu, vùng xa để cung cấp kịp thời cho bà con đúng thời vụ sản xuất.

Vừa qua, UBND tỉnh và Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với các Dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai đã chọn Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai là một trong những đơn vị cung ứng đá bazan để thi công công trình. Xác định đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tập thể cán bộ và công nhân-lao động trong Công ty, Hội đồng Quản trị và lãnh đạo Công ty đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, động viên cán bộ,

công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm để làm ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất phục vụ cho công trình. Công ty đã phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhà máy chế biến đá tuyển chọn những khối đá đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất đúng quy cách, kịp thời phục vụ cho công trình. Tổng cộng được 7.660 mét dài đá bazan bóng mờ và 5.918 m² đá bazan băm nhỏ phục vụ công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và kịp thời gian tiến độ công trình, với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn tặng nhiều sản phẩm bằng đá có giá trị cao để trang trí cho công trình.

Những năm qua, Công ty còn tích cực tham gia nhiều việc làm thiết thực cho địa phương như ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em và giúp đỡ đồng bào bị bão lụt với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Mới đây, đơn vị còn đầu tư xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên 6 huyện, giá trị mỗi căn nhà 20 triệu đồng. Trong năm 2012, đơn vị đã phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông ủng hộ kinh phí gần 36 triệu đồng để tặng bò giống sinh sản cho 4 hộ nghèo tại huyện Chư Prông, Kbang và Krông Pa theo kế hoạch triển khai điểm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, cũng như đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác...

Từ thành quả đạt được, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Tập thể và nhiều cá nhân của Công ty cũng vinh dự được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Công đoàn ngành Công thương Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của Trung ương và địa phương. Ngoài ra trong 6 năm (2007-2012), chi bộ Đảng Công ty còn được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

T.D

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi

Sáng 10-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2007-2013. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Măng Dung cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể và 33 phụ nữ làm kinh tế giỏi đại diện cho 15.334 phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu: Những năm qua, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng trăm ngàn hội viên phụ nữ; tổ chức dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho gần 6.000 lao động nữ... Thông qua các phong trào Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ quyền góp trên 11 tỷ đồng, 197 chỉ vàng cùng hàng ngàn cây-con giống các loại... để giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo. Mặt khác, các cấp Hội đã vận động xây dựng được 131 căn nhà, sửa chữa 56 căn nhà cho những hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... Đặc biệt, đến nay toàn tỉnh có 15.334 phụ nữ làm kinh tế giỏi và những năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ cho 46.450 lượt hộ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, đã có 11.562 hộ thoát nghèo...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 33 cá nhân điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi.

PHƯƠNG DUNG

Cụm thi đua số 1- Hội Cựu chiến binh tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

Tại huyện Chư Prông, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu Chiến binh tỉnh (gồm các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Pah và TP. Pleiku) đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm gồm: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quản chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác và đạo đức lối sống, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ. Nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

HÀ QUÂN

Tháng 3-2013, Trường Tiểu học Ia Phí đã trở thành ngôi trường Tiểu học với 100% học sinh là dân tộc thiểu số đầu tiên đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp ngôi trường vùng sâu này đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhờ triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thầy Nguyễn Trọng Ngoạn-Hiệu trưởng nhà trường hồ hởi cho biết: Ngay từ khi cuộc vận động được phát động, trường đã coi đó như một trong những phong trào quan trọng nhất để thi đua từ trong cán bộ giáo viên cho đến các học sinh. Trường đã áp dụng cuộc vận động vào những chương trình, phong trào mang tính thực tế như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường em xanh-sạch-đẹp”, “Kế hoạch nhỏ”...

Trong năm học 2012-2013, toàn trường có 28 lớp với các điểm trường tại 10 thôn làng đã tạo điều kiện tốt nhất về khoảng cách địa lý để các em đến lớp thường xuyên. Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn bằng các hoạt động như tổ chức 9 chuyên đề ở tất cả các khối lớp và rải rác đều ở các môn. Từ đó để thống nhất phương pháp dạy học và điều chỉnh cho phù hợp với từng điều kiện thực tế của nhà trường. Đặc biệt, nhà trường được Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc chọn thực nghiệm chương trình giảng dạy song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ cho 4 lớp với 55 học sinh thuộc hai khối 3 và 4.

Điểm sáng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

✍ LÊ VĂN NGỌC

Trường Tiểu học Ia Phí (xã Ia Phí, huyện Chư Pah) nằm ở địa bàn vô cùng khó khăn về địa lý cũng như kinh tế-xã hội. Thế nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng của thầy và trò Trường Tiểu học Ia Phí đã trở thành một điểm sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.



Trường Tiểu học Ia Phí nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ảnh: L.V.N

Công tác thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm cũng được duy trì thường xuyên và mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, nhà trường còn hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung do Bộ Giáo dục-Đào tạo phát động nên việc kiểm tra đánh giá học sinh được giáo viên thực hiện theo đúng Thông tư 32 của Bộ. Đặc biệt là công tác kiểm tra định kỳ khá chặt chẽ và nghiêm túc từ khâu ra đề, coi thi, chấm bài... nên đã hạn chế

phần nào số học sinh ngồi nhầm lớp và nâng cao được chất lượng học sinh các lớp đầu cấp. Nhà trường cũng triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày với các lớp của cụm trung tâm cùng với các hoạt động để nâng cao công tác dạy và học khác như kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, động viên, uốn nắn giáo viên kịp thời trong công tác... Nhờ công tác trên, chất lượng giáo dục tại ngôi trường vùng đồng

bào dân tộc thiểu số này đã có những bước vượt bậc khi ở năm học 2012-2013 vừa qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 46% trên 571 học sinh, tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 95,4%.

Về công tác giáo dục tư tưởng, 100% cán bộ giáo viên vững vàng lập trường tư tưởng chính trị và luôn là một tấm gương cho học sinh noi theo về đạo đức. Với học sinh, 99,8% em đạt hạnh kiểm tốt, trong đó có 250 em đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” đạt tỷ lệ 43,8%. Cùng với những biện pháp tuyên truyền, nhà trường đã liên tục tổ chức các hoạt động thực tế mang ý nghĩa xã hội nhân các ngày lễ lớn để giáo dục đạo đức cho giáo viên và học sinh như phong trào đồng nghiệp cùng tiến, ủng hộ đồng nghiệp bị tai nạn rủi ro, sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả, vở sạch chữ đẹp, trường em xanh-sạch-đẹp, làm theo ca dao-tục ngữ...

Với những thành tích đó, Trường Tiểu học Ia Phí là một trong những tập thể được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tổ chức tại TP. Pleiku sáng nay (11-6). “Trong những năm học tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để phong trào phát triển sâu rộng hơn nữa, để mỗi thầy-cô giáo là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo nhằm xây dựng một trường học thân thiện, học sinh tích cực”-thầy Nguyễn Trọng Ngoạn cho biết.

L.V.N

Phóng sự ảnh



1

Nhân dịp Hội thảo-Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ lần thứ IV-2013 tại Đak Lak, phóng viên Báo Gia Lai được các đồng nghiệp tại đây đưa đi tham quan Khu Du lịch Bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak). Tại đây, phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh về khu du lịch, gắn với cuộc sống của những chú voi và hình ảnh “vua voi” Ama Kông.

DUY LÊ (thực hiện)



3



2

1. Được cưỡi voi là mong muốn của hầu hết du khách.
2. Những quầy hàng lưu niệm.
3. Voi đưa khách đi tham quan.
4. Cầu treo tại Bản Đôn.



4

Tối 10-6, tại Phim trường Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Gia Lai đã diễn ra chương trình giao lưu Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai và trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Gia Lai”. Cuộc thi do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh tổ chức.

Gặp gỡ những nhà báo tâm huyết với gương điển hình tiên tiến

✎ PHƯƠNG DUYÊN (thực hiện)

Trong 27 tác phẩm báo in, báo hình, báo nói được trao giải trong chương trình, có 3 giải nhất được trao cho các tác giả: Ngọc Tấn-Báo Nông Thôn Ngày Nay với tác phẩm “Người cừu chiến binh và cuộc “duy tân” làng”; Hòa Giang-Viễn Khánh, Đài PT-TH Gia Lai với tác phẩm “Cánh én nhỏ của làng Króí” và Song Nguyễn, Đài PT-TH Gia Lai với tác phẩm “Làng hiếu học”. P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trò chuyện với các tác giả đạt giải về quá trình thực hiện tác phẩm cũng như những tâm huyết với nghề.

Nhà báo NGỌC TẤN-Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay:

“Ghi nhận sự kiện bằng con mắt của người làm báo, khai thác tâm lý nhân vật bằng tư duy của người viết văn”



“Cơ duyên đưa tôi đến với nhân vật A Drung Yuir (làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa)-người tiên phong đưa cây cà phê về làng, đưa cá về nuôi-trong một chuyến lang thang xuống xã Kon Gang. Thực ra, việc làm của ông không phải là quá to tát nhưng đối với cộng đồng người Bahnar thì đó là sự thay đổi ý thức hệ. Người dân tộc thiểu số nghèo không phải vì họ lười nhác, mà vì họ không thoát ra được những ý thức hệ đã quá cũ và không có người tiên phong

để chỉ ra một lối đi. Họ ít tin vào những cán bộ chỉ xuống tuyên truyền 1 ngày rồi về, họ chỉ tin vào chính người trong cộng đồng, người đó phải làm được gì đó thực chứng, đã thành công. Và A Drung Yuir đã làm được điều đó khi thành công với cây cà phê và bây giờ thì làng Klot hầu hết mọi nhà đều trồng cây cà phê.

Trên mặt báo hiện nay, người ta thường thích quan tâm đến những mảng tối, đến cái tiêu cực, cái xấu. Đây cũng là điều thường tình, bởi bản chất của con người vốn tò mò. Vì vậy, những cái xấu, những điều trái tai thường dễ gây sự chú ý hơn cái tốt, cái tích cực, còn cái tốt thường khó thấy và dần dần mới lan tỏa. Trong khi đó, người làm báo đôi khi viết về cái tốt còn sơ lược, không đủ sức thuyết phục, không hấp dẫn người đọc, khiến người đọc nhàm chán. Để thành công khi viết về một nhân vật, theo tôi, cần đặt mình vào suy nghĩ của họ để từ đó khai thác về mặt hành động...”

Nhà báo HÒA GIANG-Phòng Chuyên đề, Văn nghệ và Giải trí, Đài PT-TH Gia Lai:

“Thành công từ sự ăn ý của cả ê-kíp và cộng hưởng của nhân vật”

“Đề tài gương nhân vật có thể nhiều người cho rằng là đề tài dễ viết nhưng với tôi, để viết về một nhân vật mà thể hiện được đúng tinh thần của họ và tạo được hiệu ứng xã hội thì kỳ thực là rất khó. Với phóng sự truyền hình thì điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là sự ăn ý giữa những người trong cùng ê-kíp thực hiện từ khâu kịch bản, biên tập, quay phim đến bộ phận hậu kỳ mà điều quan trọng là sự cộng hưởng từ phía nhân vật. Và may mắn là em Đinh Thị Hlonh-học sinh lớp 5 điểm trường làng Króí, xã Đak Smar, huyện Kbang-nhân vật chính trong tác phẩm “Cánh én nhỏ của làng Króí” mà chúng tôi thực hiện có được điều đó. Những việc làm hàng ngày của em, ánh mắt, cử chỉ... của cô bé tật nguyền trong từng khuôn hình mang đến cho tôi rất nhiều xúc cảm.



Chính vì vậy dù việc ghi hình được thực hiện khá dày công so với một số phóng sự khác với 2 máy quay, phải bấm máy liên tục từ 5 giờ sáng đến tận chiều tối nhưng mọi người đều thấy rất vui vì có được những thước phim khá mãn nhãn. Hình ảnh Hlonh gợi cho bản thân tôi hình ảnh về người thầy Nguyễn Ngọc Ký và càng thấm thía hơn triết lý mà ông gửi gắm trong cuốn tự truyện “Tôi đi học” rằng: *Không đỉnh cao nào không kề cận bên ta, khi ta biết thắng mình mỗi phút giây qua. Và, không có gì ngày mai không đạt được nếu hôm nay ta biết học hết mình”.*

Nhà báo SONG NGUYỄN-Phòng Chuyên đề, Văn nghệ và Giải trí, Đài PT-TH Gia Lai:

“Cần có sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo”



“Phóng sự phát thanh “Làng hiếu học” tham gia cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Gia Lai năm 2012 là đề tài tôi rất tâm đắc. Thật sự mà nói, tôi đã đi nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh nhưng chưa thấy ở đâu phong trào hiếu học lại phát triển mạnh như ở làng R’Pai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện-một ngôi làng có tới trên 200 cán bộ các cấp, trong đó có tới trên 50 giáo viên, nghĩa là cứ 6 gia đình trong làng thì có 1 người làm nghề giáo... Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện phóng sự này, tôi luôn cố gắng tập trung khai thác mọi khía cạnh của đề tài, đi sâu vào một số chi tiết mang tính điển hình như: ngôi làng có đại biểu Quốc hội, có nhiều giáo viên, bác sĩ...”

Theo tôi, để viết hay và gây được hiệu ứng xã hội thì đòi hỏi phải có sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo”.

P.D

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ văn nghệ sĩ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc chiều 7-6 với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, Hội đồng Phê bình lý luận văn học, nghệ thuật Trung ương để nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Sau 5 năm ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW, công tác thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ở một số lĩnh vực còn chậm, nhiều chính sách đã ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống; các chính sách về lương, phụ cấp đối với nghệ sĩ nhìn chung còn thấp, chế độ đãi ngộ, đầu tư còn hạn chế, thiếu sự động viên khuyến khích; mức đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn hạn chế; chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị của Việt Nam được giới thiệu ra nước ngoài; công tác đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ chưa đạt hiệu quả cao; một số ngành đào tạo nghệ thuật gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh do thiếu đầu vào.

Một trong những vấn đề được đại diện các đơn vị quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đưa ra tại cuộc họp là chính sách tiền lương cho văn nghệ sĩ có nhiều bất cập. Cụ thể, nhiều nghệ sĩ được Chủ tịch nước công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú hiện đang hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật đã vượt khung lương diễn viên

hạng 3 từ 15 năm đến 19 năm vẫn không có cơ hội được xét hoặc thi nâng ngạch bậc 2. Mặt khác với chế độ bồi dưỡng luyện tập 10.000-20.000 đồng/buổi và biểu diễn 20.000-50.000 đồng/buổi khiến cho nghệ sĩ không thể yên tâm cống hiến. Từ thực tế đó, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng chính sách đối với văn nghệ sĩ theo cơ chế đặc thù.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành liên quan cần tập trung rà soát và nghiên cứu nâng mức hỗ trợ, lương đối với văn nghệ sĩ, để cuối năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng ban hành các quy chế hưởng dẫn đặt hàng và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ giai đoạn 1930-1975 nhằm kịp thời khuyến khích, huy động có hiệu quả trí tuệ tâm huyết của văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm để theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng các nhánh đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, quản lý chung hoạt động văn học nghệ thuật đảm bảo tiến độ và sớm áp dụng vào thực tiễn.

PHẠM NGỌC (theo Chinhphu.vn)

Thêm một kỷ lục Việt Nam cho áo dài

Bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế (NTK) Tuấn Hải vừa được vinh danh Kỷ lục Việt Nam trong chương trình Festival Biển 2013 tại Nha Trang.

Trong hơn 2 năm dành thời gian chuẩn bị, NTK Tuấn Hải đã cho ra mắt bộ sưu tập “Một thoáng Việt Nam” khá tâm huyết với 99 chiếc áo dài được vẽ bằng sơn dầu khá kỳ công. Bộ sưu tập này được thiết kế với mong muốn tôn vinh danh thắng du lịch, đất nước, con người Việt Nam và các địa danh lịch sử thể hiện trên tà áo dài truyền thống của dân tộc.

“Hơn 20 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi có một bộ sưu tập rất ý nghĩa. Mất hơn 2 năm để chuẩn bị, tôi hy vọng bộ sưu tập Một thoáng Việt Nam sẽ trình diễn thành công vào tối 9-6 tại chương trình Festival Biển Nha Trang, mang lại những dấu ấn về con người, thắng cảnh du lịch và các địa danh lịch sử được tôn vinh trên chiếc áo dài Việt Nam”-NTK Tuấn Hải cho biết.

HOA HUỆ (lồng ghép)

**Thông tin tiếp vụ:
Phát hiện
đường dây gỗ lậu
“khủng” tại
Ia Grai**

Kiểm lâm đã làm hết khả năng?

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác rừng trái phép

Trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện và phản ánh, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, trong đó nhiều vụ xảy ra trên địa bàn 2 huyện Ia Grai và Chư Pah.

Trước việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép vào tháng 5-2013 vừa qua tại các tiểu khu 244, 245, 273, 289 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly, ngày 10-6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1756/UBND-NL do Phó Chủ tịch UBND tỉnh-ông Đào Xuân Liên ký, chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Chư Pah khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan của 2 Ban Quản lý Rừng, Hạt Kiểm lâm tại huyện Ia Grai, Chư Pah, Kiểm lâm địa bàn trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn quản lý.

Để ngăn chặn có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện ngay một số biện pháp: tăng cường tuần tra, kiểm tra diện tích rừng được giao; quản lý chặt chẽ việc đưa trái phép công cụ, phương tiện cơ giới vào rừng; Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng sử dụng xe độ chế, ô tô hết thời hạn lưu hành, xe không biển số vẫn hoạt động; xác định các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn để có phương án xử lý có hiệu quả.

NGUYỄN GIÁC

Sáng 10-6, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết, đã thuê và trực vớt được 40 hộp gỗ xẻ, tổng khối lượng trên 16 m³, từ nhóm 2 đến nhóm 5. Con số này khác xa với 9 hộp gỗ đã kéo lên vào sáng 7-6 và được cho là đã hết gỗ, nghi ngờ về điều này, phóng viên lại một lần nữa trực tiếp xuống hồ kiểm tra thì gỗ vẫn còn nhiều tại đây!



Toàn bộ gỗ được đưa lên bờ đã bị kéo nhanh xuống sông khi có tin báo.

Ngay sau vụ việc đường dây gỗ lậu tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A thuộc bến làng Tung, xã Ia Khai, huyện Ia Grai bị phát hiện vào chiều 6-6, tức thời các đối tượng lâm tặc có hành động đe dọa đoàn công tác và các phóng viên tác nghiệp bằng hung khí, đến hơn 22 giờ cùng ngày, hiện trường được giao lại cho lực lượng Kiểm lâm, Công an phối hợp bảo vệ.

Sáng 7-6, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã thuê xe cầu trục vớt số gỗ dưới lòng hồ lên xe để đưa về bãi tập kết tại chốt liên ngành. Khi xe của phóng viên tiến gần đến khu vực tập kết gỗ để ghi hình thì nhận được thông tin từ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai-ông Nguyễn Văn Cang cho biết: “Số gỗ được anh em tìm và đưa hết lên xe với 8 hộp gỗ xẻ, 1 cục tròn; anh em lặn lút đầu không tìm thấy nữa”. Bất ngờ khi nghe được số lượng gỗ vừa trực vớt, điều này khác hẳn với những gì đã ghi nhận và kiểm tra thực tế từ lòng hồ những ngày trước đó, phóng viên có đề nghị sẽ lặn tìm giúp.

Lập tức phóng viên đã cởi đồ, nhảy xuống nước để tìm, đúng một lần ngụp lặn ngay cạnh bờ hồ đã phát hiện dưới đáy còn đến cả chục hộp gỗ lớn, có cục đường kính hơn nửa sải tay, chiều dài 2 đến 3 mét. Một điều khó tin là, không một cán bộ Kiểm lâm hay Công an xã, huyện nào xuống nước tiếp tục cùng kiểm tra mà chỉ biết nhìn và cười khi các phóng viên bơi lặn. Tại hiện trường, ông Cang lý giải: Do anh em Kiểm lâm không biết bơi, đã làm hết khả năng nhưng không phát hiện được gỗ vẫn còn dưới lòng hồ. Về trách nhiệm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn anh Nguyễn Quốc Dũng thì cho rằng: Thông tin không nắm được, gỗ bờ sông tập kết bất ngờ, bất kể ngày giờ không thể quản lý hết được, 2 xã biết bao nhiêu bến bãi, đâu chỉ có bãi này, suốt ngày ở bến sông này thì làm sao tập trung làm chuyển khác.

Khi phóng viên phát hiện lượng gỗ vẫn còn giấu dưới lòng sông khá nhiều, ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho rằng: Việc gỗ vẫn còn dưới sông là sai sót của Kiểm lâm, chúng tôi đã chỉ đạo nhưng chưa trực vớt hết như thế là chưa làm tròn trách nhiệm.

Ngay sau đó, ngành Kiểm lâm tiếp tục thuê người dân biết bơi lặn trực vớt số gỗ được lâm tặc đim dưới lòng hồ thuộc địa bàn huyện để đưa về xử lý. Theo thống kê mới nhất từ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, có 39 hộp gỗ xẻ và 1 lóng được phát hiện, trực vớt, trong đó tại bến (lớn) kéo được 20 hộp gỗ xẻ và 1 lóng, khối lượng 11,915 m³, gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 5; trong đó gỗ kiềng kiềng 17 hộp, khối lượng 7,139 m³; gỗ đầu 2 hộp, khối lượng 4,06 m³; gỗ kiềng kiềng 1 lóng, khối lượng 0,466 m³; bằng lăng 1 hộp, khối lượng 0,25 m³. Bến (nhỏ) đưa về chốt được 19 hộp với 4,171 m³, gỗ nhóm 3-5; trong đó, bằng lăng 5 hộp, 2,015 m³; đầu 14 hộp nhỏ, gỗ nức nê 2,156 m³.

Ngoài số gỗ được trực vớt trên địa bàn đưa về xử lý, lãnh đạo huyện Ia Grai cũng đã chỉ đạo Công an huyện đưa các phương tiện xe ủi và xe lu (các phương tiện được xác định ban đầu là phương tiện dùng làm

đường cho lâm tặc vận chuyển gỗ) về xã để tìm hiểu việc đưa xe vào địa bàn nơi khai thác gỗ là của ai, lu ủi đường để làm gì? Riêng với chiếc xe reo độ chế BKS 92K-2973 được Kiểm lâm huyện thuê vào kéo gỗ dưới lòng sông lên, cũng chính là phương tiện được các lâm tặc sử dụng vào chiều 6-6 mà chúng tôi tận mắt thấy xe này đang chạy ra khỏi vườn cao su cách điểm tập kết gỗ chừng 500 mét. Việc thuê chiếc xe này để kéo gỗ được các cán bộ Kiểm lâm lý giải: cả địa bàn không còn chiếc xe nào khác?

Khi rời khỏi nơi tập kết gỗ vào đêm 6-6, trên trục tỉnh lộ 664, có rất nhiều xe Toyota, loại 12 chỗ (đây đều là những xe được gia cố lại thùng sau để vận chuyển gỗ-P.V) những chiếc xe này là phương tiện bị bắt giữ khá nhiều tại các huyện Ia Grai, Đức Cơ trong thời gian qua với số lượng gỗ khá lớn còn nằm trên xe.

Sau khi Báo Gia Lai đăng tải vụ việc này, có nhiều độc giả đã gửi phản hồi về Tòa soạn, trong đó có đề cập đến nhiều điểm khai thác, vận chuyển gỗ, buôn bán thú rừng trên địa bàn huyện Ia Grai. Báo Gia Lai sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc trong thời gian đến.

NHÓM P.V

Sáng 10-6, qua làm việc với ông Nguyễn Nhĩ-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, ông cho biết: Việc có hay không Kiểm lâm móc nối với các đối tượng để vận chuyển gỗ cần phải có chứng cứ cụ thể, anh em đã làm hết khả năng, còn việc trực vớt gỗ phải có chủ trương của tỉnh.

Về những phương tiện xe khách hết niên hạn được

gia cố vận chuyển gỗ đã được ngành chức năng của tỉnh vừa qua đã tiến hành bắt giữ, kể cả những xe máy, xe công nông độ chế nhưng không xuế và các phương tiện này mỗi lúc một nhiều và cần có sự phối hợp quyết liệt giữa các ngành, thì tôi nghĩ sẽ hạn chế được phần nào tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép đang diễn ra trên địa bàn hiện nay.

Phát hiện bãi gỗ lậu trong khu du lịch sinh thái

Ngày 9-6, tại khu rừng sinh thái Bản Đôn (thuộc địa bàn buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) do Công ty cổ phần Thương mại-Du lịch Bản Đôn (Trung tâm Du lịch Sinh thái Bản Đôn) quản lý và bảo vệ, lực lượng Công an và Kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã phát hiện một bãi tập kết gỗ lậu.

Qua kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 60 lóng gỗ tròn, chủ

yếu là các loại gỗ như: cà chít, chiêu liêu, cẩm sừng, cẩm xe... đường kính bình quân 30-35 cm, dài 4 mét; với tổng khối lượng 10 m³. Cách bãi tập kết gỗ nói trên, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều cây gỗ mới bị cưa đổ, lâm tặc chưa kịp cắt khúc, vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, điều tra làm rõ vụ việc.

HÀ SỰ (theo baodaklak.vn)



Bãi tập kết gỗ lậu được phát hiện.

Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh

↳ LÊ LAN

Ngược với kết quả xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2013 với 47 triệu USD, đạt 12% kế hoạch và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái thì những tháng tiếp theo kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai giảm dần và giảm mạnh vào tháng 5. Theo đó kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 105,07 triệu USD, bằng 26,94% kế hoạch, giảm 49,53% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo lãnh đạo Sở Công thương thì việc xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm cả về lượng lẫn giá trị. Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su... gặp nhiều khó khăn nhất. Cụ thể, mặt hàng cà phê trong 5 tháng chỉ xuất khẩu được 31.012 tấn (tương đương 66,21 triệu USD), giảm 56,51% về lượng và 54,68% giá trị; mặt hàng cao su đạt 3.200 tấn (tương đương 8,52 triệu USD), giảm 35,57% về lượng và 50,81% giá trị; mì lát đạt 23.311,72 tấn (tương đương 6,07 triệu USD), giảm 67,07% về lượng và 64,06% giá trị; gỗ tinh chế đạt 2,529 triệu USD, giảm 54,88%; hàng khác đạt 21,73 triệu USD giảm 2,36%.

Lý giải nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh, ông Huỳnh Ngọc Tục-Giám đốc Sở Công thương cho rằng có 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân khách quan là do suy giảm kinh tế, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, biểu hiện cung lớn hơn cầu và đặc biệt là giá cả thị trường thế



Sản xuất, chế biến tinh bột mì.

Ảnh: L.L

giới có nhiều biến động. Điển hình như mặt hàng cà phê lên xuống liên tục và hiện giá thị trường chỉ còn 40.200 đồng/kg gây bất lợi cho các đơn vị kinh doanh, xuất khẩu. Còn nguyên nhân chủ quan là do tình hình tranh mua tranh bán của các doanh nghiệp làm xuất khẩu. Một số doanh nghiệp ngoài tỉnh đến địa bàn lập chi nhánh thực hiện mua, bán xong là giải thể gây thất thoát thuế cho tỉnh. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp lợi dụng chính sách của Nhà nước về giảm thuế, giãn thuế để “phá giá” bằng cách mua với giá cao hơn khiến những doanh nghiệp xuất khẩu lớn (doanh nghiệp FDI) và doanh nghiệp địa phương khó cạnh tranh. Chẳng hạn như trường hợp Công ty TNHH Louis Dreyfus-đơn vị chủ lực trong xuất khẩu cà phê của tỉnh, do bị

ảnh hưởng bởi tình hình thương nhân tranh mua tranh bán, doanh nghiệp đã không mua được hàng, nên sản lượng cà phê xuất khẩu của doanh nghiệp giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp địa phương cũng giảm sản lượng xuất khẩu đáng kể như: Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang giảm 49%, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp giảm 52%, Công ty TNHH Trung Hiếu giảm 55%...

Tương tự, giá cao su xuất khẩu cũng giảm liên tục khiến sản lượng xuất khẩu của các đơn vị giảm mạnh. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah và Mang Yang, cùng các đơn vị thuộc Bình đoàn 15 đều không xuất khẩu làm giảm hơn 2.000 tấn. Một số công ty khác tuy có xuất khẩu nhưng sản lượng khá khiêm tốn,

cụ thể: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê giảm 33%, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông giảm 11%...

Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhưng theo ông Tục thì sản lượng tồn kho của tỉnh là không đáng kể, bởi hiện nay đã là thời điểm cuối niên vụ nên lượng cà phê trong dân không còn nhiều, hơn nữa sản lượng cà phê năm nay đạt thấp chỉ bằng 70% niên vụ 2011-2012. Trong khi mặt hàng cao su chủ yếu lại chuyển sang kinh doanh nội địa và hiện vẫn chưa vào vụ khai thác. Các mặt hàng khác như đường, tinh bột mì đều có mức tiêu thụ tốt; một số mặt hàng khác như xi măng do thị trường tiêu thụ chậm nên sản xuất cầm chừng (như cầu đến đâu sản xuất đến đó). Đối với các mặt hàng thuộc ngành công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng việc tồn kho càng khó xảy ra vì hầu hết đều không sản xuất tại Gia Lai mà chủ yếu nhập từ nơi khác, do đó các đơn vị kinh doanh chỉ nhập theo nhu cầu thị trường...

L.L

Ông Huỳnh Ngọc Tục cho biết:
Sở đang phối hợp với các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xuất khẩu, đặc biệt là nguồn vốn vay ngân hàng. Ngăn chặn tình trạng tranh mua, tranh bán; tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Song song đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp giao thương với các đối tác, cập nhật kịp thời tình hình quốc tế...



Hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Tây Nguyên trên đường phát triển:

Lâm Đồng tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa-du lịch

↳ KHẮC DŨNG

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao để bàn chương trình tổ chức các sự kiện văn hóa-du lịch lớn tại Lâm Đồng vào cuối năm nay. Các sự kiện này được xem là “4 trong 1”: Festival di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN lần thứ I, Festival hoa Đà Lạt lần thứ V, Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014 và kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Trước đó, cuối tháng 4-2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến tại cuộc họp Ban tổ chức kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival hoa Đà Lạt và Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014. Thông báo này nêu rõ: “Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên hiện nay tình hình thu hút nhà đầu tư lớn, có tiềm lực vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉnh Lâm Đồng được Trung ương chọn là địa phương đăng cai tổ chức Festival di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN lần thứ I năm 2013, Năm Du lịch quốc gia Tây

Nguyên-Đà Lạt 2014, kết hợp với việc địa phương tổ chức kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival hoa Đà Lạt là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Thông qua tổ chức các sự kiện, góp phần giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là du lịch của Lâm Đồng, TP. Đà Lạt; đồng thời là cơ hội để các nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước tìm hiểu môi trường đầu tư của Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên; khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa”.

Tại buổi làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng với Bộ Ngoại giao, hai bên

đã thống nhất Tuần lễ sự kiện văn hóa quốc gia và Lâm Đồng “4 trong 1” nói trên sẽ diễn ra từ 27-12-2013 đến 1-1-2014 tại Đà Lạt; đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Nghệ thuật Hoàng Gia cùng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch và hoàn thành kịch bản Tuần lễ văn hóa-du lịch “4 trong 1” để trình lên Bộ Ngoại giao xem xét trong thời gian sớm nhất. Về phía địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể trình UBND tỉnh trong tháng 5-2013; thống nhất việc thành lập Tổ thường trực Ban tổ chức và 5 tiểu ban; giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở VH-TT-DL làm việc với các

vụ có liên quan của Bộ Ngoại giao và Bộ VH-TT-DL để trao đổi, thống nhất nội dung tổ chức sự kiện trước khi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với hai bộ này. Cũng theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, Sở VH-TT-DL phải có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với Tổng cục Du lịch và các sở VH-TT-DL, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lak và Đắk Nông tổ chức khảo sát các tour, tuyến du lịch, sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch vùng Tây Nguyên và các điều kiện cơ sở hạ tầng có liên quan cùng công tác quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt 2014, hoàn thành trong tháng 5-2013.

K.D

Người khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng

THANH HÀ

“Đối với cán bộ điều tra ngoài bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao thì kinh nghiệm thực tiễn, sự nhanh nhạy phán đoán, xử lý tình huống và tinh thông nghiệp vụ, pháp luật... là các yếu tố quan trọng góp phần thành công trong việc phá án. Đỗ Ngọc Viên là một trong những cán bộ của đơn vị hội đủ các yếu tố trên và luôn tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tập thể tin yêu”-Đó là nhận xét của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh về Thượng tá Đỗ Ngọc Viên-Phó Trưởng phòng PC45.



Tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Ảnh: K.N.B

Gần 30 năm gắn bó với công tác đấu tranh chống tội phạm, Đỗ Ngọc Viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 2011, Đỗ Ngọc Viên vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng PC45. Suốt quá trình công tác, từ khi mới ra trường, được phân công về các đơn vị cơ sở rồi được điều động về Phòng PC45, Thượng tá Đỗ Ngọc Viên đã cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị trực tiếp điều tra làm rõ hàng trăm vụ án, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, trong đó có nhiều vụ án hết sức phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, các anh đã nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm hàng chục vụ trọng án như: giết người, cướp tài sản, hoặc đốt xác phi tang. Ở hầu hết các vụ án hình sự, thủ phạm thường thực hiện hành vi phạm tội hết sức táo bạo, đã man rồ lẫn trốn và quanh co chối tội. Để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng, Thượng tá Viên và các cán bộ điều tra phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, huy động trí tuệ của cả tập thể tìm ra biện pháp đánh án nhanh. Đặc biệt là công tác giám định

kỹ thuật hình sự buộc hung thủ phải “tâm phục, khẩu phục”.

Ở một số vụ, sau khi gây án hung thủ tìm đường trốn ra nước ngoài nhưng cũng bị cán bộ, chiến sĩ đơn vị và Thượng tá Viên tổ chức truy bắt. Điển hình là vụ giết người cướp tài sản gây chấn động dư luận xảy ra ngày 23-12-2012, tại quán cà phê Sơn Thủy thuộc tổ 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa. Chị Nguyễn Thị Thủy-chủ quán cà phê trên và mẹ là bà Trần Thị Ái đã bị các đối tượng sát hại dã man. Chúng cướp đi 1 xe máy, 3 điện thoại di động và một số tiền, vàng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm các đơn vị chức năng được huy động đến hiện trường để tiến hành điều tra truy xét đối tượng gây án. Khẩn trương điều tra, xác minh, thủ phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tú (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992), mới đến xin làm thuê tại quán cà phê được 3 ngày. Cả hai hung thủ cùng đăng ký thường trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, bọn chúng là những đối tượng hình sự, sống lang thang không nơi ở nhất định, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự ở nhiều địa phương khác nhau nên có thể các đối tượng sẽ vượt biên sang Campuchia. Riêng tên Tú đang bị Công an huyện Bù Đăng truy bắt về hành vi cùng đồng bọn cướp tài sản. Ban chuyên án đã điện hỏa tốc đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an, Biên phòng một số tỉnh Tây Nguyên, biên giới phía Nam tăng cường chỉ đạo các lực lượng phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng và ngăn chặn đối tượng trốn ra nước ngoài. Đồng thời cử một tổ công tác do Thượng tá Đỗ Ngọc Viên chỉ huy đến Công an các tỉnh tổ chức xác minh, truy bắt. Đến chiều 10-1-2013, tổ công tác của Thượng tá Viên đã phối hợp với Công an và Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt được Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền đang lẫn trốn tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh và Campuchia. Ngoài ra, từ lời khai của Tú và Hiền, Phòng PC45 đã tổ chức xác minh, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và kết thúc chuyên án. T.H

Với những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc của hội viên. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ cũng đáp ứng được yêu cầu của hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, giúp nhiều chị em tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.



Nhiều hội viên phụ nữ làm giàu từ cây công nghiệp. Ảnh: A.H

Trao “cần câu” cho hội viên phụ nữ

ANH HUY

Theo bà Lê Thị Toan-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku, để hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thật sự phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hội viên, Hội đã xây dựng chỉ tiêu hoạt động hỗ trợ theo đặc thù của từng địa phương. Cùng với đó, Hội giao cho các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, câu lạc bộ: “Dệt thổ cẩm”, “Rau sạch”, tổ tiết kiệm xoay vòng, vãn đổi công, tổ tiết kiệm-tín dụng, câu lạc bộ “Nữ tiểu thương”, “Nữ doanh nghiệp”; xây dựng kế hoạch kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội người dân tộc thiểu số nhằm giúp cho hội viên, phụ nữ trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số cách thức xây dựng gia đình, phát triển kinh tế...

Trên cơ sở các chỉ tiêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng tập trung khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hướng dẫn chị em cách sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả. Cụ thể 5 năm qua (2007-2012), các cấp Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Chính sách Xã hội và vốn giải quyết việc làm của Trung ương Hội, số tiền tiết kiệm trong hội viên giải quyết cho hơn 6.000 lượt hội viên vay... Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì 812 tổ nhóm tiết kiệm xoay vòng và 160 tổ tiết kiệm tín dụng với số tiền trên 530 triệu đồng, giải quyết cho 568 chị vay với lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng vốn vay hiệu quả và vươn lên thoát nghèo, ổn định

cuộc sống. Đặc biệt, phụ nữ người dân tộc thiểu số cũng đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tích cực lao động sản xuất với nhiều mô hình cây con giống mới, không ít gia đình có thu nhập 200 triệu đồng-300 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, hàng năm, Hội chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn vay, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi... hay tổ chức tham quan các mô hình như: trồng rau ngọt sạch, nuôi gà sạch, nuôi heo hướng nạc... Qua đó, các cấp Hội cũng khuyến khích hội viên thành lập các câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp”, câu lạc bộ “Nữ tiểu thương”, câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, câu lạc bộ “Khuyến nông”... nhằm giúp chị em chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau giống, vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, toàn thành phố có 130 câu lạc bộ, trong đó có 21 câu lạc bộ về hỗ trợ phát triển kinh tế.

Song song với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội còn giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thông qua các hình thức như: chia sẻ kinh nghiệm, cho mượn vốn, đất sản xuất, cho mượn cây-con giống, vật tư phân bón, giúp ngày công lao động... 5 năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp giúp và vận động hàng ngàn hội viên có điều kiện giúp cho 3.820 chị phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 1.271 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ) vay không lấy lãi với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Mặt khác, các cấp Hội còn duy trì 85 triệu đồng trong Quỹ “Vi phụ nữ nghèo”, giải quyết cho 425 lượt hội viên là người dân tộc thiểu số vay.

Đặc biệt, mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” cũng đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia và tính từ năm 2007 đến nay, các cấp Hội đã tiết kiệm được 16.229 kg gạo và trên 2 tỷ đồng, trích giúp cho 1.113 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hưởng ứng 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hội viên toàn thành phố còn thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/tháng nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế hay hưởng ứng cuộc vận động “Hưởng về phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội đã xây dựng và sửa chữa 36 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ 24 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 24 con bò giống; tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi và trao 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ phụ nữ nghèo.

A.H

Danh sách các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ Quỹ Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai năm 2013

(Từ ngày 15 đến 31-5-2013)

1. Công ty 75: 2.000.000 đồng; 2. Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai: 10.000.000 đồng; 3. Bưu điện tỉnh Gia Lai: 3.000.000 đồng; 4. Sở Y tế Gia Lai: 1.000.000 đồng; 5. Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chỉ nhánh Gia Lai và Kon Tum: 200.000 đồng; 6. Phòng Nội vụ thị xã An Khê: 500.000 đồng; 7. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hà Ra: 500.000 đồng; 8. Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum: 2.000.000 đồng; 9. Công TNHH một thành viên 72: 2.000.000 đồng; 10. Ban Dân vận Tỉnh ủy: 500.000 đồng; 11. Công ty cổ phần Điện Gia Lai: 10.000.000 đồng; 12. Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai: 20.000.000 đồng; 13. Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai: 2.000.000 đồng; 14.

Trần Thị Nhi: 200.000 đồng; 15. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: 1.000.000 đồng; 16. Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai: 1.000.000 đồng; 17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 2.000.000 đồng; 18. Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai: 300.000 đồng; 19. Công an tỉnh Gia Lai: 3.000.000 đồng; 20. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai: 870.000 đồng; 21. Sở Xây dựng: 920.000 đồng; 22. Sở Tư pháp: 690.000 đồng; 23. Thanh tra tỉnh: 500.000 đồng.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân giúp đỡ những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh Gia Lai



VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

CHO VAY CÁ NHÂN, HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH

Lãi suất
9%

Thủ tục
NHANH GỌN

Lãi suất
HẤP DẪN

Áp dụng từ 10/04/2013 - 10/07/2013

Chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Gia Lai - SĐT: (059) 3824 034

Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công
www.bidv.com.vn

**TRƯỜNG TIỂU HỌC-THCS-THPT NỘI TRÚ-BÁN TRÚ
NGUYỄN VĂN LINH GIA LAI**

**Thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014
từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn cả nước**

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, cơ sở phục vụ ăn, ngủ nội trú, bán trú hiện đại.

Đội ngũ giáo viên nhiều uy tín, kinh nghiệm với trình độ đạt chuẩn, có trên 20% trình độ thạc sĩ, dạy học ngày 2 buổi theo phương pháp tiên tiến.

Thời gian sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí, ăn uống, ngủ nghỉ được sắp xếp khoa học, đảm bảo cho học sinh học tốt và phát triển toàn diện.

Có khu học tập, vui chơi, giải trí và đội ngũ xe đưa đón tận nhà trong địa bàn TP. Pleiku dành riêng cho học sinh khối tiểu học.

* Nhận hồ sơ đăng ký nhập học từ 21-5-2013; bắt đầu ôn tập và học bồi dưỡng từ 1-7-2013, học chính thức từ 5-8-2013.

Địa chỉ: Lô 23 đường Trần Nhật Duật, TP. Pleiku, Gia Lai.ĐT: (059) 6250884; Fax: (059) 6250879; Website: nguyenvanlinh.edu.vn.

GIALAI CTC

**THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
VỀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG-
KHÁCH SẠN-VUI CHƠI GIẢI TRÍ**

*Khuyến mãi đặc biệt từ
ngày 10-6 đến
30-9-2013*

*giảm giá 10-20% tại các
đơn vị:*

- Khách sạn Tre Xanh 3 sao.
- Tre Xanh Plaza-nhà hàng tiệc cưới chuyên nghiệp.
- Nhà hàng Trúc Xanh.
- Nhà hàng Lá Xanh-thuộc Công viên Đồng Xanh.

Trân trọng kính mời!

**TRUNG TÂM NHA KHOA
ĐẠI NAM SÀI GÒN**

Địa chỉ: 12-14 Trần Phú nối dài,
thành phố Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (059) 3720438-3720439. Website:
www.nhakhoadainam.com

Kỷ niệm 4 năm thành lập NHA KHOA ĐẠI NAM SÀI GÒN tại TP. Pleiku chúng tôi có các chương trình đặc biệt tri ân khách hàng:

1. Giảm giá từ 20% đến 50% từ ngày 15-5-2013 đến 30-8-2013.

2. Chương trình bốc thăm trúng thưởng: Xe Honda Vision, ti vi, tủ lạnh, máy giặt và nhiều phần quà giá trị cho các khách hàng điều trị trong năm 2013.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm trong suốt thời gian qua!

Thông báo mời chào hàng

- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa tỉnh Gia Lai.

- Tên gói thầu: Phần mềm quản lý Bệnh viện.

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 11-6-2013 đến ngày 17-6-2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: **Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa tỉnh Gia Lai.** Số điện thoại: (059) 3682125; Fax: (059) 3682125

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 17-6-2013.

Rao vặt

Cà phê Pleiku

(Khách sạn Pleiku-03 Nguyễn Tất Thành)

Tọa lạc gần Quảng trường Đại Đoàn Kết, không gian rộng rãi, thoáng mát.

Đặc biệt từ 1-6-2013 phục vụ điểm tâm sáng với nhiều món ăn hấp dẫn.

Địa điểm lý tưởng để thưởng thức các loại đồ uống và các món điểm tâm sáng ngon, bổ dưỡng.

Trân trọng kính mời!

SHOWROOM CHEVROLET GIA LAI

Chevrolet Gia Lai là đại lý ủy quyền chính thức của General Motors Việt Nam hoạt động theo tiêu chuẩn 3S của General Motors toàn cầu (Bán hàng-Bảo hành-Sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng).

Giảm giá đặc biệt khi mua các dòng xe chevrolet đồng thời khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với giải nhất là 1 xe chevrolet ORLANDO trị giá 696.000.000 VND. Chương trình khuyến mại áp dụng đến hết tháng 6-2013.

Nhân dịp này Chevrolet chính thức ra mắt 3 sản phẩm mới:

● Mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất toàn cầu Colorado Diesel 2.8 4x4.

● Tuyệt phẩm Chevrolet Spark 1.0 AT số tự động khẳng định phong cách thời đại mới, với thiết kế tối ưu hóa.

● New Cruze 1.6 LS 2013 đón đầu xu thế cùng bạn nổi bật trên mọi nẻo đường.

Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ: **306 Phạm Văn Đồng-TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai.** Điện thoại: (059) 3868868 (Ext: 106)-0988986889. Fax: (059) 3868869.

Email: van.tranhuu@chevroletgialai.com.vn
www: chevroletgialai.com.vn

NHÀ HÀNG CÁT LỢI

Địa chỉ: **94 Nguyễn Thái Học, TP. Pleiku.**

Nhà hàng mới khai trương: Phong cách mới, đội ngũ bếp mới, nhân viên phục vụ tận tình-chu đáo, sẽ hài lòng quý khách; giá cả phải chăng, thật hấp dẫn. Xin hãy đến với Nhà hàng Cát Lợi giảm giá 10%/ thức ăn, ưu tiên cho những khách hàng gọi điện thoại đặt trước.

Tuyển lễ tân, nhân viên phục vụ, ngoại hình đẹp, lương cao. Điện thoại: **0941450248-(059) 3824775.**

Bán nhà

● Nhà ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, mặt tiền quốc lộ 19, nhà ngói 2 mái, diện tích nhà 90 m² có 3 phòng, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm công trình phụ đầy đủ, gần 2 sào đất vườn có nhiều cây ăn trái, vườn gần suối; giấy tờ bia hồng đầy đủ. Liên hệ: **01206888257.**

● **78 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku;** tổng diện tích 226,37 m², đất thổ cư (ngay ngã ba Chi Lăng với Phạm Văn Đồng). Điện thoại: **0976913777** (anh Huy).

● **Đường Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku** (lô 2 Nguyễn Tất Thành, sau Nha khoa Sài Gòn). Ngay ngã ba, tiện mở văn phòng, kinh doanh, hướng Tây Nam. Diện tích: 4,5 mét x 19,5 mét, nhà 3 mê, còn mới; **giá 2,5 tỷ đồng.** Liên hệ: **0913181450.**

XE BÁN

Bán xe ô tô Honda CIVIC, xe gia đình sử dụng rất giữ gìn, màu xám, sản xuất năm 2007, số tự động, nội thất bọc da; giá 486 triệu đồng, xem xe tại thành phố Pleiku.
Liên hệ: **01288081081.**

Bán đất

Diện tích 10 mét x 31 mét, 100 m² đất ở, đất giáp sân bóng làng Khưm, TP. Pleiku; **giá 200.000.000 đồng.** Liên hệ: **0915304761.**

**Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty MDF Vinafor Gia Lai
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN**

Hiện Công ty chúng tôi có bán một số tài sản là công cụ, dụng cụ làm giống cây trồng và các tài sản khác.

Địa chỉ có tài sản: xã Chư Hdrông, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (bên hông UBND xã Chư Hdrông chạy vào khoảng 500 mét).

Giá bán: Theo thỏa thuận từng tài sản.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ **Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Công ty MDF Vinafor Gia Lai.** Điện thoại: **(059) 3537069.** Địa chỉ có tài sản: **Xã Chư Hdrông, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (bên hông UBND xã Chư Hdrông chạy vào khoảng 500 mét).**

Tổ chức bán tài sản vào thứ 6 ngày 14-6-2013.

**Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku
Thông báo**

Về việc cưỡng chế giao nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1100/QĐ-THA ngày 5-11-2009; số 89/QĐ-THA ngày 2-2-2010; số 883/QĐ-THA ngày 19-8-2010; số 956/QĐ-THA ngày 17-9-2010; số 14/QĐ-THA ngày 15-10-2010; số 178/QĐ-THA ngày 9-11-2010 của Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Căn cứ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 06/2013-HĐMBTS ngày 28-2-2013 của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 20/QĐ-THA ngày 8-7-2011 của Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku sẽ tiến hành cưỡng chế giao nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Võ Thành Đông và bà Trần Thị Minh Nền-địa chỉ: 27B Lê Lai, tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế giao nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất.

Thời gian cưỡng chế: 8 giờ ngày 19-6-2013.

Địa điểm cưỡng chế: Tại 27B Lê Lai, tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự trừ chi phí cưỡng chế ông Đông, bà Nền phải chịu là: 19.790.000 đồng (*Mười chín triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn*).

Yêu cầu ông Võ Thành Đông và bà Trần Thị Minh Nền có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Chỉ cần 40.000 đồng đến 60.000 đồng (từ 40 chữ trở xuống: 40.000 đồng; dưới 50 chữ: 60.000 đồng), bạn đã có một lần rao vặt trên báo Gia Lai in. (Nếu bạn đăng từ 5 kỳ trở lên sẽ được khuyến mãi treo lên báo Gia Lai Điện tử 3 ngày và tăng dần theo số kỳ bạn đăng); áp dụng từ ngày 10-5-2012.

Liên hệ bộ phận **Quảng cáo Báo Gia Lai**, địa chỉ: **2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku.** Điện thoại: **2470666** (gặp cô Hoài Hương). Riêng khách hàng ở khu vực phía Đông, liên hệ địa chỉ: **02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê.** Điện thoại: **3837966** (gặp cô Ngọc Minh); khách hàng ở khu vực Đông Nam tỉnh liên hệ địa chỉ: **75 Hoàng Văn Thụ, thị xã Ayun Pa.** Điện thoại: **3652989** (gặp anh Đức Phương).



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIA LAI

Địa chỉ : 60 Trần Phú (ND), Thành phố Pleiku
Tel : (059) 3824119 - Fax : (059) 3823888

UY TÍN - TRUNG THỰC - KHÁCH QUAN

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được tổ chức hoạt động theo mô hình : “ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ”.

* Lĩnh vực hoạt động :

- Phát hành các loại vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay.

Chào mừng

**KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ
RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
(11-6-1948 - 11-6-2013)**



Dự báo thời tiết ngày 11-6-2013



● **Khu vực các huyện phía Tây tỉnh (Chư Pah, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Đức Cơ và TP. Pleiku):** Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ 20°C-30°C.

● **Khu vực các huyện phía Đông-Đông Bắc tỉnh (Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê):** Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ 22°C-32°C.

● **Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh (Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa):** Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ 24°C-35°C.

Tìm người nhà

Tôi tên là: **ĐÁ**. Hiện cư trú tại: **Plei Teng 2, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku.**

Nhấn tìm con tên là: **Đời**, bị tâm thần, bỏ nhà đi từ ngày 28-5-2013 đến nay chưa về. Khi đi có mang theo xe SUZUKI màu đen, mang biển số: 81K4-1872, mặc áo bul màu nâu, áo khoác da màu nâu, quần đen.

Vậy ai biết tin xin báo về theo địa chỉ: UBND xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ điện thoại: **0905279513**. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.



CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GIA LAI
Thông báo bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 93,7 m² trong đó đất ở là 40 m² và đất vườn là 53,7 m² (thửa đất số 23; tờ bản đồ số 35; GCN quyền sử dụng đất số AO 361923 do UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 28-5-2009) và công trình xây dựng gắn liền trên đất.
- Địa chỉ tại: Tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giá khởi điểm: **82.517.803 đồng** (đặt trước: **12.000.000 đồng**).
- Phí tham gia đấu giá tài sản là: **150.000 đồng**.
- Nguồn gốc tài sản kê biên để thi hành án, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Khắc Minh và bà Nguyễn Thị Linh, hiện trú tại số 83 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán đấu giá theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.
- Hình thức đấu giá: Trả giá công khai từng tài sản bằng lời nói.
- Phương thức đấu giá: Toàn bộ tài sản.
- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 18-7-2013.
- Thời gian dự kiến bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 19-7-2013.

2. Quyền sử dụng đất có diện tích 468 m² trong đó đất ở là 250 m² và đất vườn là 218 m² (thửa đất số 825A; tờ bản đồ số 05; GCN quyền sử dụng đất số A 133642 do UBND thị xã Pleiku cấp ngày 30-7-1990) và tài sản gắn liền trên đất.
- Địa chỉ tại: Thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giá khởi điểm: **324.572.630 đồng** (đặt trước: **49.000.000 đồng**).

- Phí tham gia đấu giá tài sản là: **200.000 đồng**.
3. Quyền sử dụng đất có diện tích 480 m² đất TCLN (thửa đất số 479; tờ bản đồ số 11; GCN quyền sử dụng đất số AK 618811 do UBND TP. Pleiku cấp ngày 16-11-2007).
- Địa chỉ tại: Làng Nha Prông, xã Chư Á cũ (nay là phường Thắng Lợi), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giá khởi điểm: **361.197.600 đồng** (đặt trước: **54.000.000 đồng**).
- Phí tham gia đấu giá tài sản là: **200.000 đồng**.
- Nguồn gốc tài sản kê biên để thi hành án, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Bá Thành và bà Nguyễn Thị Kim Loan, hiện trú tại số 09 Nay Der, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán đấu giá theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.
- Hình thức đấu giá: Trả giá công khai từng tài sản bằng lời nói.
- Phương thức đấu giá: Toàn bộ tài sản.
- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 18-7-2013.
- Thời gian dự kiến bán đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 19-7-2013.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ: **Công ty TNHH Đấu giá tài sản Gia Lai**. Văn phòng số 131 Thống Nhất, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: **(059) 3603456**; Fax: **(059) 3717668**; ĐB: **0914220477**. Web: daugiataisangialai.com.



Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai
Đơn vị tặng 68 tờ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh



BINH ĐOÀN 15

Đơn vị tặng báo Gia Lai cho 89 chi hội Cựu chiến binh trong tỉnh



CÔNG TY THỦY ĐIỆN IA LY

Đơn vị tài trợ 40 tờ báo Gia Lai/kỳ cho các đơn vị Công an xã, Xã đội, Đoàn TN, Hội PN, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Ia Ly, Ia Mơ Nông, Ia Kreng, Ia Phí, huyện Chư Pah



TAXI MAI LINH GIA LAI TEL: (059) 38383838, 6262626, 3717979

Công ty TNHH một thành viên Taxi Mai Linh Gia Lai, đơn vị tặng mỗi ngày 40 tờ báo Gia Lai phục vụ hành khách trên các chuyến bay từ TP. Pleiku đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại.



Doanh nghiệp tư nhân Thương mại HÔNG NHÂN GIA LAI

Đơn vị tặng mỗi ngày 20 tờ báo Gia Lai phục vụ hành khách trên các chuyến bay từ TP. Pleiku đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại.



● Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Chile (INIA) cho biết đang hỗ trợ Việt Nam trồng cây diêm mạch, loại lương thực được mệnh danh là “hạt vàng” bởi giá trị dinh dưỡng cao. Diêm mạch chịu được lạnh, hạn hán, có thể trồng được ở vùng cao nơi đất cằn cỗi, rất thích hợp cho các địa phương vùng cao phía Bắc ở Việt Nam.

Đây là loại cây trồng mới được Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội liên kết với INIA chuẩn bị đưa vào trồng thử nghiệm tại Việt Nam. Bước đầu sẽ trồng thí điểm tại tỉnh Hà Giang, được cho là nơi cây diêm mạch có khả năng thích nghi cao.

● Ngày 10-6, tại Vĩnh Phúc, kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc lần thứ IX đã kết thúc thành công sau hai vòng thi cá nhân và tập thể với 372 học sinh tiểu học, trung học cơ sở của 62 đội, đến từ 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về giải tiếp sức đồng đội, ở bậc tiểu học: Cúp vàng thuộc về các tỉnh Thanh Hóa A, Nghệ An B, Vĩnh Phúc B; Cúp bạc thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Hà Nội A, Gia Lai; Cúp đồng trao cho các tỉnh Vĩnh Phúc A, Hà Nội B, Nghệ An A, Thái Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Giang, Đà Nẵng, Lai Châu.

Khối trung học cơ sở, cúp vàng trao cho các đội Đắk Lak, Ninh Bình; Cúp bạc thuộc về các đội Đà Nẵng, Vĩnh Phúc A, Bắc Giang, Gia Lai, Hà Giang; Cúp đồng là Hà Nội B, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tây Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

● Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 7057/BTC-TCHQ hướng dẫn người đang sở hữu xe ngoại giao “ngoài luồng” thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ.

Theo đó, trường hợp có giấy tờ mua bán, ủy quyền, giấy chuyển nhượng thì các giấy tờ này phải được thực hiện chậm nhất là 6 tháng kể từ khi đối tượng ngoại giao kết thúc nhiệm kỳ. Trường hợp không có giấy tờ mua bán hoặc có giấy nhưng không hợp lệ (quá thời gian 6 tháng) thì thời điểm chuyển nhượng được tính là thời điểm đối tượng ngoại giao kết thúc nhiệm kỳ. Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng, trong đó trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính theo thời gian sử dụng xe ngoại giao tính đến thời điểm chuyển nhượng. **HÀ SỰ (tổng hợp)**

Đê vỡ, hàng chục ngàn dân Đức phải sơ tán

Hàng ngàn người dân tại miền Đông nước Đức ngày 9-6 đã phải sơ tán sau khi nhiều con đê và đập ngăn sông Elbe bị vỡ, trong khi chính quyền đã phải tháo nước vào các khu vực đất trống để bảo vệ các thành phố khỏi lũ lụt.

Tại thành phố Muehlberg thuộc bang Brandenburg, chính quyền đã yêu cầu 23.000 người dân sơ tán khi mực nước sông Elbe dâng cao lên 7,48 mét, cao hơn mức bình thường 5 mét và cao hơn mức kỷ lục hồi năm 2002.

Tại khu vực phía Nam Muehlberg, một con đập ở vị trí hợp dòng của sông Elbe và sông Saale đã bị vỡ



bất chấp mọi nỗ lực gia cố. Chính quyền thành phố cho biết, nước lũ sẽ tiếp tục đe dọa nhiều con đê trong những ngày tới. Trong khi đó, hơn 36.000 người cũng đã được sơ tán khỏi bang Saxony-Anhalt.

(theo VOV)

Philippines cấm bán trên châu phi trà bọt từ Đài Loan

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) cấm nhập khẩu 15 loại thực phẩm từ Đài Loan, trong đó có viên trân châu, do bị phát hiện có chứa axit maleic (maleic acid)-một loại phụ gia thực phẩm trái phép có thể gây suy thận.

Ngày 9-6, quyền Tổng Giám đốc FDA Hartigan Go thông báo 15 loại thực phẩm trên-chủ yếu là viên trân châu dùng trong trà có bọt và một số loại mì ăn liền, đã không được đăng ký với chính phủ. “Axit maleic không phải là một chất phụ gia được phê duyệt cho các sản phẩm thực phẩm. Việc tiêu thụ axit maleic liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây hại cho thận”-quan chức này nói.

Cũng theo ông Go, trước đó nhà chức trách Singapore phát hiện nhiều sản phẩm từ Đài Loan có chứa axit maleic. Ngay tại Đài Loan cũng không còn cho phép bán và phân phối các sản phẩm có chứa axit maleic.

(theo TuoiTre)

Cuba thông qua nhiều biện pháp chống rửa tiền

Chính phủ Cuba vừa quyết định thông qua một loạt biện pháp nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và luân chuyển đồng vốn bất hợp pháp. Động thái trên chưa từng có tiền lệ trong ngành lập pháp Cuba. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm cuộc chiến chống tham nhũng đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba.

Nghị quyết mới gồm 25 điểm, do ông Ernesto Medina-Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba, ký duyệt, nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, công ty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính. Theo những quy định mới, các thành viên của hệ thống ngân hàng quốc gia Cuba sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát các giao dịch tài chính nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến các hoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí. Dự kiến, nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Cuba vào tháng 7 tới.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Chào mừng

**KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
(11/06/1948 - 11/06/2013)**



CÔNG TY BẢO VIỆT GIA LAI

07B Hai Bà Trưng - TP. Pleiku - Gia Lai
Tel: (+84 59) 3828 198 - 3824 498
Fax: (+84 59) 3823 354
Email: gialai@baoviet.com.vn

BAOVIET Insurance

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

www.baoviet.com.vn/baohiem

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN